



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕ ๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๘ มูลค่าข่าว ๑๙๑,๓๙๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



แพทย์ศึกษาในอนาคต

วินัย ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลาบ่ายโมงตรงถึงสี่โมงเย็น มีการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการปรับเปลี่ยนการศึกษาแพทยศาสตร์เพื่อผลิตแพทย์ผู้สังคมในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมคือ **รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เรืองศักดิ์ เลิศจรจสุท** รองคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการจัดทำประชาพิจารณ์และร่างข้อเสนอแนะแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็น

การศึกษาวิชาแพทย์ทุกวันนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดการเรียนการสอน ทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม ซึ่งปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล มีโรงเรียนแพทย์ 2 แห่ง คือ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หรือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพิ่งเปิดใหม่เอี่ยมคือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วัชรพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชน เช่นที่มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แม้การเปิดเรียนวิชาแพทย์จะเพิ่มขึ้น ปริมาณแพทย์ในประเทศไทยยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย เนื่องจากจำนวนประชากรไทยมีมากขึ้นทุกวัน ผู้ที่เข้ารับการศึกษาเพิ่มจำนวนขึ้นอีกด้วย

ปริมาณการเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์แต่ละปีมีจำนวนไม่มาก อาจเนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ การเข้าเรียนแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้เรียนต้องให้ความสนใจและเรียนเก่งในหลายวิชา เช่น วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ

นอกจากนั้น ผู้จะเข้าเรียนแพทย์ได้ ไม่เพียงแต่ต้องเก่งทางวิชาการเท่านั้น ยังต้องมีใจรักและไม่เป็นผู้ที่ "กลัวเลือด" เข็มฉีดยา หรือสัตว์บางประเภท เช่น แมลงสาบ เป็นต้น

เพราะผู้ที่เข้าเรียนแพทย์ต้องเข้ารับการฝึกเรียนวิถีการแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้คุ้นกับคนไข้ การเจ็บไข้ได้ป่วย และสภาวะหลายประการของคนไข้ ขณะที่ทุกวันนี้มีโรคภัยไข้เจ็บพิศดารเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่เข้า

เรียนแพทย์ไม่เพียงแต่เรียนการรักษายาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปเท่านั้น เมื่อสำเร็จมาแล้ว นอกจากต้องไปเป็นแพทย์ฝึกหัด เป็นแพทย์ในชนบท ยังต้องไปเรียนเพิ่มเติมในวิชาการแพทย์พิเศษ ที่เรียกว่า "เฉพาะทาง" เพื่อมารักษาพยาบาลเฉพาะโรคนั้น

การแพทย์ในประเทศไทยมีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของเอกชน ส่วนของโรงพยาบาลรัฐมีทั้งโรงพยาบาลระดับใหญ่ที่เป็นศูนย์การแพทย์ ซึ่งมีในหลายจังหวัด เป็นศูนย์การแพทย์ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมและทันสมัย กับโรงพยาบาลประจำจังหวัด และศูนย์อนามัย เช่นเดียวกับในกรุงเทพมหานครที่มีศูนย์การแพทย์และสถานการแพทย์ที่ปรับเปลี่ยนจากโรงพยาบาลของรัฐมาเป็นโรงพยาบาลกึ่งรัฐกึ่งเอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์กับผู้มีสถานะทางเศรษฐกิจ และต้องการความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเข้ารับการรักษา

สถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลทั้งของรัฐและของเอกชน ทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย จะพบว่าในแต่ละสถานพยาบาลจะมีเอกสารพิมพ์ในลักษณะแผ่นพับไว้ให้อ่านและศึกษาในแต่ละโรค รวมถึงวิธีการในการรักษาพยาบาลและการเตรียมตัวไว้จำนวนไม่น้อย

เอกสารเหล่านี้ หากน้องหนูสนใจหยิบมาอ่านมาศึกษาจะได้รับความรู้ในแต่ละโรคแต่ละเรื่องอย่างดี เช่นเมื่อไม่กี่วันก่อน ข้าพเจ้า (ผู้เขียน) ผ่านเข้าไปในโรงพยาบาลพญาไท 1 ยังหยิบเอกสารบางเรื่อง อาทิ ความคาดหวังใหม่ของการรักษาโรคมะเร็งมำอ่าน มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกหลายกิโลขีด ไม่เชื่อน้องหนูลองหยิบขึ้นมาอ่านดูจะรู้ดี

